

# CALIFORNIA LÀ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Để báo cáo một  
hành động thù hận  
Gọi 833-866-4283  
hoặc truy cập  
[CAvsHate.org](http://CAvsHate.org)







**California vs Hate** là một hệ thống báo cáo không khẩn cấp được thiết kế để hỗ trợ các cá nhân và cộng đồng bị nhắm mục tiêu vì sự căm ghét. Cùng với các tổ chức trên toàn tiểu bang, chúng ta có thể làm California trở thành một nơi toàn diện hơn và an toàn hơn cho tất cả mọi người.



## MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

- Giúp đỡ cá nhân và cộng đồng bị nhắm mục tiêu vì sự căm ghét
- Xác định các tùy chọn cho các bước tiếp theo sau một hành động thù hận
- Kết nối những người bị nhắm mục tiêu vì sự căm ghét với nguồn lực trình độ văn hóa và dịch vụ chăm sóc
- Cải thiện sự căm ghét và tội phạm dữ liệu báo cáo để tăng cường phòng ngừa và ứng phó

## HỢP TÁC VỚI CALIFORNIA VS HATE

Tiếng nói của quý vị quan trọng trong cuộc chiến để giảm sự căm ghét. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để làm cho tất cả người dân California nhận thức được điều này, một nguồn lực quan trọng hỗ trợ mọi người và ngừng sự căm ghét.

- Truy cập trang web của chúng tôi miễn phí, đồ họa và áp phích có thể chia sẻ
- Nâng cao nhận thức bằng cách quảng bá California vs Hate như một nguồn tài nguyên mà quý vị chia sẻ với cộng đồng của mình
- Liên hệ với [info@cavshate.org](mailto:info@cavshate.org) để liên lạc với nhóm của chúng tôi cho nhiều cơ hội hơn

## CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

### Làm cách nào để báo cáo hành vi căm ghét?

Bất kỳ nạn nhân hoặc nhân chứng nào của một vụ việc hoặc một tội ác do thù hận tại California đều có thể báo cáo và nhận hỗ trợ bất cứ lúc nào tại [CAvsHate.org](http://CAvsHate.org). Quý vị cũng có thể gọi **(833) 866-4283** Monday - Thứ Hai - Thứ Sáu từ 9:00 sáng - 6:00 chiều. Nếu ngoài khung giờ đó, quý vị có thể để lại tin nhắn, hoặc có thể gọi 211 để báo cáo sự căm ghét và nhờ hỗ trợ

Hiện tại, quý vị có thể gửi báo cáo trực tuyến bằng 15 ngôn ngữ và khi gọi đến đường dây nóng, quý vị có thể nhận hỗ trợ bằng hơn 200 ngôn ngữ.

Nếu quý vị muốn báo cáo ngay một tội ác do thù ghét cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc quý vị đang gặp nguy hiểm, vui lòng gọi 911.

### Điều gì xảy ra sau khi quý vị báo cáo?

Người gọi sẽ được kết nối với một chuyên gia được đào tạo về giao tiếp có thẩm quyền về mặt văn hóa và thực hành thông tin về chấn thương.

Cho dù quý vị báo cáo trực tuyến hay qua điện thoại, điều phối viên chăm sóc sẽ liên lạc với quý vị và sẽ theo dõi quý vị để đảm bảo quý vị có thể truy cập các tài nguyên, bao gồm các dịch vụ pháp lý, tài chính, sức khỏe tâm thần và hòa giải.

### Tôi có thể ẩn danh không?

Có. Tất cả các báo cáo đều được bảo mật và có thể được thực hiện ẩn danh. Cho dù quý vị có báo cáo ẩn danh hay không, danh tính của quý vị sẽ không bị tiết lộ nếu không có sự đồng ý của quý vị.

### Cơ quan thực thi pháp luật có tham gia vào không?

California vs Hate không do cảnh sát điều hành. Báo cáo của quý vị sẽ không được chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật nếu không có sự đồng ý của quý vị. Chúng tôi sẽ chỉ kết nối quý vị với cơ quan thực thi pháp luật nếu quý vị yêu cầu. Nhóm của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về cách trình báo với cảnh sát hoặc công tố viên địa phương nếu cần.

California vs Hate cũng sẽ xác định các lựa chọn pháp lý dân sự không liên quan đến tội phạm hệ thống pháp luật, cả thông qua Cục Dân quyền và các cơ quan khác.

### Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ thì sao?

Quý vị không cần tiết lộ tình trạng nhập cư của mình khi báo cáo với California vs Hate. Dịch vụ đường dây nóng được cung cấp miễn phí, bất kể tình trạng nhập cư.

### Tại sao phải báo cáo là điều quan trọng?

Việc báo cáo sẽ ngăn chặn việc bình thường hóa sự căm ghét trong cộng đồng của chúng ta và đảm bảo những cá nhân bị ảnh hưởng nhận được sự trợ giúp mà họ cần.

## ĐỊNH NGHĨA HÀNH VI CĂM GHÉT

### Sự căm ghét là gì?

Biểu hiện hoặc hành động thù địch có thể được thúc đẩy bởi sự thiên vị đối với danh tính thực tế hoặc nhận thức được của người khác và/hoặc bởi vì người đó là thành viên của một nhóm được bảo vệ. Thủ phạm có thể bị thúc đẩy bởi các thành kiến phân biệt đối xử khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thành kiến vì chủng tộc, màu da, khuyết tật, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc bản dạng giới. Có hai loại sự cố thù hận chính - (1) hành vi thù hận không phải là tội phạm nhưng vi phạm luật dân quyền và (2) hành vi thù hận có thể không vi phạm luật nhưng vẫn gây tổn hại đáng kể trong cộng đồng.

### Tội căm ghét là gì?

Theo luật California, tội căm ghét là hành vi phạm tội, toàn bộ hoặc một phần, vì một hoặc nhiều điều sau đây hoặc các đặc điểm mà nạn nhân cảm nhận được: khuyết tật, giới tính, bản dạng giới, quốc tịch, chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục; hoặc do sự liên kết của người đó với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này.